



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 หน้า 19

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สกอ.จับมหาวิทยาลัยบูรณาการสหสาขา ผนึกสถาบันมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศ-วิจัยเพื่อชาติ

นายจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง อนาคตสิ่งแวดล้อมกับการวิจัยพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ว่า ศูนย์ความเป็นเลิศภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งช่วยสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า การจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในลักษณะศูนย์ความเป็นเลิศ ซึ่งริเริ่มโดยทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ.2542 เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของประเทศไทยที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เนื่องจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิต

และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างบูรณาการ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์สหสาขา และนักวิชาการจากต่างประเทศมาร่วมมือกันทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวงการวิชาการสากล และนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยชีววิทยาศาสตร์ มาตรา จึงเป็นความหวังที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกับประเทศในเอเชียที่พัฒนาแล้ว เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น

“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนาคตสิ่งแวดล้อมและพิชวิทยา เป็นศูนย์เดียวของศูนย์ความเป็นเลิศ 11 ศูนย์ของสกอ. ที่ผสมผสานงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน จึงเป็นที่น่ายินดีที่ได้ทราบว่าผลงานของศูนย์ มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปใช้เพื่อวางนโยบายป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ช่วยให้ประเทศไม่ต้องเสียงบประมาณฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการรักษาพยาบาล ตลอดจนงานวิจัยที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ” รองเลขาธิการ กกอ.กล่าว